

## PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ CHUYỂN ĐỔI SỐ

PGS.TS. Đặng Thị Phương Phi

Chủ tịch hội đồng Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

### I. Khái quát về phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số

Trong bối cảnh chuyển đổi số, phụ nữ Việt Nam đã và đang chứng tỏ vai trò quan trọng của mình trong mọi lĩnh vực từ kinh tế, giáo dục, y tế đến văn hóa. Một số phẩm chất đạo đức nổi bật của phụ nữ Việt Nam bao gồm kiên trì và nỗ lực, tự tin và kiên định, tình cảm và trách nhiệm.

Thời đại công nghiệp hóa - hiện đại hóa, người phụ nữ Việt Nam đã và đang phát huy những phẩm chất đạo đức truyền thống như nhân ái, trung thực, và trách nhiệm, đồng thời thích nghi và phát triển những phẩm chất mới như sáng tạo, bản lĩnh, và tinh thần học hỏi.

Phụ nữ Việt Nam không chỉ là trụ cột quan trọng trong gia đình mà còn là nhân tố tích cực thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

Với sự kiên trì, trách nhiệm và lòng nhân ái, phụ nữ Việt Nam đang khẳng định vai trò và vị thế của mình trong thời đại số, góp phần xây dựng một xã hội hiện đại nhưng vẫn giữ được những giá trị đạo đức cốt lõi.

Phụ nữ Việt Nam còn thể hiện vai trò là người truyền cảm hứng và dẫn dắt sự thay đổi trong cộng đồng, đặc biệt trong việc phổ cập kiến thức số cho thế hệ trẻ và những người xung quanh. Họ tích cực tham gia các lĩnh vực như kinh doanh trực tuyến, giáo dục số, và các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Bằng tinh thần đoàn kết và sự tận tụy, họ không chỉ vượt qua những rào cản về mặt công nghệ hay văn hóa, mà còn lan tỏa giá trị của sự đổi mới và lòng nhân ái.

Những thành tựu của phụ nữ Việt Nam trong thời đại số không chỉ khẳng định năng lực cá nhân mà còn góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội hiện đại.

Phụ nữ Việt Nam là biểu tượng của sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa phẩm chất đạo đức và khả năng thích nghi, đổi mới. Điều này chứng minh rằng người phụ nữ Việt Nam luôn là một phần không thể thiếu trong hành trình phát triển bền vững của đất nước.

Sự vươn lên mạnh mẽ của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số còn cho thấy khả năng thích nghi xuất sắc với những thay đổi nhanh chóng của xã hội. Họ không chỉ làm chủ công nghệ mà còn tận dụng nó để tạo ra giá trị, từ việc phát triển kinh tế gia đình đến việc kết nối cộng đồng, xây dựng các dự án xã hội vì mục tiêu phát triển bền vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những phẩm chất đạo đức đáng quý, vẫn còn tồn tại những bất cập về bình đẳng giới. Ví dụ, trên các nền tảng như TikTok, YouTube, những phụ nữ có ngoại hình đẹp thường dễ dàng thu hút sự chú ý và thành công hơn. Điều này có thể tạo ra áp lực không cần thiết về ngoại hình và ảnh hưởng đến sự tự tin của nhiều phụ nữ khác. Mặt khác, Internet, TikTok và YouTube cũng mang đến rất nhiều thông tin đa dạng, dẫn đến sự thay đổi trong suy nghĩ và quan điểm của phụ nữ.

Một số thay đổi tích cực như mở rộng tầm nhìn, nâng cao nhận thức về quyền lợi và vị trí của phụ nữ trong xã hội. Tuy nhiên, cũng có những thay đổi không tốt như bị lôi cuốn bởi các trào lưu không phù hợp, ảnh hưởng đến giá trị truyền thống.

Vì vậy, giữ vững những phẩm chất đạo đức tốt là nền tảng giúp phụ nữ Việt Nam không chỉ thành công trong xã hội ngày nay mà còn duy trì và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, văn minh và phát triển bền vững.

Thực tế, phụ nữ Việt Nam cần giữ vững những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của mình trong bối cảnh phức tạp và đầy cám dỗ này vì các lý do sau đây:

*Duy trì giá trị truyền thống:*

- Bản sắc văn hóa: Những phẩm chất đạo đức tốt như lòng hiếu thảo, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái là những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc. Giữ vững những phẩm chất này giúp duy trì và phát huy bản sắc văn hóa của đất nước.
- Gia đình và cộng đồng: Sự bền bỉ, nỗ lực và trách nhiệm của phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển hạnh phúc gia đình và cộng đồng.

*Đối phó với thách thức mới:*

- Sự cạnh tranh: Trong bối cảnh chuyển đổi số, sự cạnh tranh ngày càng gia tăng. Phụ nữ cần giữ vững phẩm chất đạo đức để có thể đối mặt và vượt qua những thách thức mới một cách kiên định và bền bỉ.
- Định hướng đúng đắn: Những phẩm chất đạo đức tốt giúp phụ nữ có định hướng rõ ràng và đúng đắn trong quá trình làm việc và sinh hoạt, tránh xa những trào lưu và thông tin không lành mạnh.

*Đóng góp cho xã hội và kinh tế:*

- Phát triển kinh tế: Phụ nữ là lực lượng lao động quan trọng trong nền kinh tế. Giữ vững phẩm chất đạo đức giúp họ làm việc hiệu quả hơn, góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội.
- Tạo giá trị cộng đồng: Những phẩm chất đạo đức tốt giúp phụ nữ không chỉ phát triển bản thân mà còn đóng góp tích cực cho cộng đồng thông qua các hoạt động tình nguyện, giáo dục và hỗ trợ người khác.

*Xây dựng hình ảnh tích cực:*

- Uy tín và niềm tin: Giữ vững phẩm chất đạo đức giúp phụ nữ xây dựng uy tín và niềm tin trong mắt mọi người xung quanh. Điều này không chỉ giúp họ trong công việc mà còn trong các mối quan hệ xã hội.
- Hình mẫu cho thế hệ sau: Phụ nữ giữ vững phẩm chất đạo đức tốt sẽ là hình mẫu tích cực cho các thế hệ sau noi theo, giúp xây dựng một xã hội văn minh và phát triển.

Tóm lại, phụ nữ Việt Nam có thể thành công và vẫn giữ được những nét đẹp truyền

thống nếu biết cân bằng giữa sự hiện đại và giá trị cốt lõi.

**II. Sự cần thiết của các phẩm chất đạo đức tốt đẹp***Sự kiên trì và nỗ lực:*

Sự kiên trì và nỗ lực của phụ nữ Việt Nam là những phẩm chất đáng quý, giúp họ vượt qua mọi khó khăn và thách thức trong cuộc sống hiện đại. Bao gồm:

*Thích ứng với công nghệ mới:*

Chuyển đổi số đòi hỏi phụ nữ phải tiếp cận và sử dụng các công nghệ mới, từ việc sử dụng máy tính, điện thoại thông minh, đến các phần mềm và nền tảng trực tuyến.

Sự kiên trì giúp họ vượt qua những khó khăn ban đầu khi làm quen với các công nghệ này.

Nhiều phụ nữ đã dành thời gian tự học, tham gia các khóa đào tạo trực tuyến và áp dụng công nghệ vào công việc và cuộc sống hàng ngày.

*Đổi mới và sáng tạo trong công việc:*

Chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội cho phụ nữ để sáng tạo và đổi mới trong công việc. Họ có thể sử dụng các công cụ số để tối ưu hóa quy trình làm việc, tìm kiếm thông tin nhanh chóng và hiệu quả hơn, và thậm chí khởi nghiệp trực tuyến.

Những phụ nữ kiên trì không chỉ dừng lại ở việc học hỏi mà còn tìm cách áp dụng những kiến thức mới vào thực tiễn, tạo ra giá trị thực cho bản thân và xã hội.

*Cân bằng công việc và gia đình:*

Trong bối cảnh chuyển đổi số, ranh giới giữa công việc và cuộc sống gia đình trở nên mờ nhạt hơn.

Nhiều phụ nữ phải đối mặt với thách thức trong việc cân bằng giữa công việc trực tuyến và chăm sóc gia đình.

Sự kiên trì giúp họ duy trì sự cân bằng này, tạo ra một môi trường làm việc linh hoạt mà vẫn đảm bảo thời gian cho gia đình. Họ sử dụng các công cụ quản lý thời gian và kỹ thuật tổ chức công việc để đạt được mục tiêu.

*Tham gia vào cộng đồng và phát triển kỹ năng:*

Phụ nữ Việt Nam cũng tận dụng cơ hội từ chuyển đổi số để tham gia vào các cộng đồng trực tuyến, nơi họ có thể học hỏi.

Chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau. sự nỗ lực trong việc phát triển bản thân qua các khóa học trực tuyến, hội thảo web và diễn đàn giúp họ không chỉ nâng cao trình độ cá nhân mà còn đóng góp tích cực cho cộng đồng.



**DLA đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2**

*Khắc phục định kiến xã hội:*

Trong bối cảnh chuyển đổi số, phụ nữ vẫn phải đối mặt với những định kiến xã hội về vai trò giới. Sự kiên trì và nỗ lực giúp họ vượt qua những rào cản này, chứng minh rằng phụ nữ có thể thành công trong mọi lĩnh vực, từ công nghệ, kinh doanh đến khoa học.

Họ không ngừng phấn đấu để khẳng định vị trí của mình và góp phần thay đổi quan niệm xã hội về vai trò của phụ nữ.

Vì vậy, phẩm chất kiên trì và nỗ lực của phụ nữ Việt Nam là chìa khóa để họ thành công trong bối cảnh chuyển đổi số.

Nhờ những phẩm chất này, họ không chỉ thích nghi nhanh chóng với các thay đổi công nghệ mà còn tạo ra những giá trị mới, góp phần xây dựng một xã hội hiện đại và công bằng hơn.

Phụ nữ Việt Nam đang và sẽ tiếp tục là những nhân tố quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của đất nước.

Phụ nữ Việt Nam, với tất cả sự kiên trì và nỗ lực của mình, luôn là biểu tượng của sức mạnh và sự bền bỉ.

***Sự tự tin và kiên định:***

*Tin tưởng vào khả năng bản thân:*

Phụ nữ Việt Nam ngày càng tin tưởng vào khả năng của mình, từ đó khẳng định giá trị bản thân và đạt được những thành tựu đáng kể.

Tự tin giúp họ dám nghĩ, dám làm và không sợ thất bại, sẵn sàng đối mặt với những thách thức mới.

*Khả năng lãnh đạo:*

Trong các vị trí lãnh đạo, sự tự tin giúp phụ nữ dẫn dắt đội ngũ, đưa ra các quyết định quan trọng và tạo ra ảnh hưởng tích cực.

Họ không chỉ là những người quản lý giỏi mà còn là những người truyền cảm hứng cho đồng nghiệp và cộng đồng.

*Khả năng giao tiếp:*

Tự tin trong giao tiếp giúp phụ nữ xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, từ đó mở rộng mạng lưới quan hệ xã hội và nghề nghiệp.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi số, khi việc kết nối và hợp tác trở nên dễ dàng hơn nhờ công nghệ.

*Xác định mục tiêu rõ ràng:*

Phụ nữ kiên định thường có mục tiêu rõ ràng và kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu đó. Họ không dễ bị lay động bởi những khó khăn hay thất bại tạm thời, mà luôn kiên trì theo đuổi ước mơ và khát vọng của mình.



**Lãnh đạo DLA tham dự hội thảo khoa học quốc gia đổi mới quản trị đại học**

### *Vượt qua thách thức:*

Trong cuộc sống và công việc, phụ nữ kiên định không dễ bị khuất phục trước những thử thách. Họ biết cách vượt qua mọi khó khăn bằng sự nhẫn nại và quyết tâm. Điều này giúp họ đạt được thành công và giữ vững vị trí của mình trong xã hội.

### *Giữ vững giá trị cá nhân:*

Kiên định giúp phụ nữ giữ vững các giá trị cá nhân và không bị lôi kéo bởi những trào lưu không phù hợp. Họ biết mình muốn gì và không dễ bị ảnh hưởng bởi những áp lực bên ngoài.

### ***Tự tin và kiên định trong bối cảnh chuyển đổi số:***

#### *Khởi nghiệp và sáng tạo:*

Bối cảnh chuyển đổi số mang lại nhiều cơ hội khởi nghiệp và sáng tạo. Phụ nữ tự tin và kiên định có thể tận dụng cơ hội này để khởi nghiệp, phát triển các ý tưởng mới và đưa sản phẩm, dịch vụ của mình ra thị trường. Họ không ngại thử thách và sẵn sàng đối mặt với những khó khăn trong quá trình khởi nghiệp.

#### *Phát triển nghề nghiệp:*

Sự tự tin và kiên định giúp phụ nữ không ngừng phấn đấu trong công việc, từ đó đạt được những vị trí cao hơn và gặt hái nhiều thành công.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, điều này đặc biệt quan trọng khi các kỹ năng và kiến thức liên tục thay đổi.

Do đó, phẩm chất tự tin và kiên định là những yếu tố then chốt giúp phụ nữ Việt Nam không chỉ đạt được thành công trong bối cảnh chuyển đổi số mà còn giữ vững được vị trí của mình trong xã hội.

Nhờ những phẩm chất này, họ có thể đối mặt và vượt qua mọi thách thức, đồng thời tạo ra những giá trị tích cực cho bản thân và cộng đồng.

### ***Tình cảm và trách nhiệm:***

#### *Gia đình và quan hệ xã hội:*

Phụ nữ Việt Nam thường được biết đến với tình cảm sâu sắc, đặc biệt là đối với gia đình và những người thân yêu. Họ luôn đặt gia đình lên hàng đầu và dành nhiều tâm huyết để chăm sóc, bảo vệ và xây dựng tổ ấm.

Họ luôn dành tình yêu thương, quan tâm và chăm sóc đặc biệt cho con cái. Họ không chỉ chú trọng đến việc dạy dỗ về kiến thức mà còn truyền đạt những giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp.

Tình cảm này không chỉ dừng lại ở gia đình mà còn lan tỏa ra các mối quan hệ xã hội. Họ luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ mọi người xung quanh.

Phụ nữ Việt Nam còn có tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng. Họ tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, từ thiện, tình nguyện nhằm giúp đỡ những người khó khăn, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng. Họ sẵn sàng hi sinh thời gian, công sức để tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững.

*Công việc:*

Trong công việc, phụ nữ Việt Nam cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Họ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nỗ lực không ngừng để đạt được những kết quả tốt nhất. Họ biết cách quản lý thời gian, công việc hiệu quả và luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp khi cần thiết.

*Tình cảm và trách nhiệm trong bối cảnh chuyển đổi số:*

Trong bối cảnh chuyển đổi số, tình cảm và trách nhiệm của phụ nữ Việt Nam càng trở nên quan trọng hơn.

Phụ nữ Việt Nam không chỉ giữ vững những giá trị truyền thống mà còn biết cách ứng dụng công nghệ vào việc chăm sóc gia đình, làm việc và tham gia các hoạt động cộng đồng. Họ có thể sử dụng các nền tảng trực tuyến để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối với mọi người xung quanh.

**III. Kết luận**

Trong nền kinh tế số và xã hội công nghệ phát triển cao, các trường đại học và các doanh nghiệp chắc chắn sẽ hợp tác chặt chẽ hơn.

Trường đại học tập trung vào xây dựng tri thức, trí tuệ: Tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý tưởng kiên định, đam mê và nhiệt huyết; các kỹ năng mềm về hợp tác, giao tiếp, ý chí kỷ luật.

Trường đại học cần phải phát huy cao mặt tích cực, phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người trí thức, phát huy cao “quyền lực mềm”.

Doanh nghiệp hợp tác với trường để đào tạo, thực hành, góp phần bổ sung chương trình đào tạo, môi trường thực nghiệp, cập nhật nhu cầu lao động.

Khi nhà trường và doanh nghiệp gặp nhau, cơ hội cho nhau càng cao, góp phần thúc đẩy nhau cùng phát triển, nhất là trong xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chỉ có đẩy mạnh khoa học và công nghệ; bảo đảm văn hóa, tôn trọng các nền văn hóa khác nhau; duy trì giáo dục quốc tế; đổi mới sáng tạo để áp dụng những tri thức hiện có, trên cơ sở ý tưởng mới để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu con người và

xã hội; cơ hội tiếp cận với chương trình đào tạo tiên tiến, học tập, nghiên cứu khoa học, giao lưu văn hóa rất dễ dàng được thực hiện ngay khi chưa có điều kiện về tài chính để du học hoặc ra nước ngoài tham dự hội thảo, học ngắn hạn.

Từ đó, phong cách mới, con người mới được nhìn nhận và rèn luyện để thanh niên, sinh viên, Thầy Cô giáo giữ gìn được bản sắc văn hóa truyền thống và loại bỏ những lạc hậu, tàn dư phong kiến của xã hội cũ; góp phần giáo dục hòa bình cho thế hệ trẻ thì chúng ta mới có những cơ hội phát triển bền vững.

Trong thực tế tình trạng ly hôn có chiều hướng gia tăng. Lối sống thiếu văn hóa, lãnh đạm, vô tình đang là vấn đề đáng lo ngại. Tình trạng bất bình đẳng giới vẫn còn âm ỉ trong từng gia đình, từng cơ quan, từng đơn vị, từng địa phương,... Tình trạng bạo lực gia đình, buôn bán người, xâm hại tình dục trẻ em,... là những vấn đề nhức nhối cần phải được giải quyết cụ thể, triệt để bằng văn hóa giáo dục, bằng luật pháp, bằng truyền thông. Một số giá trị phẩm chất truyền thống tốt đẹp bị mai một: dẫu dàng, chung thủy, đằm đằm,... Một bộ phận nhỏ phụ nữ thiếu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhận thức của một bộ phận người dân về vai trò của giáo dục gia đình còn hạn chế.

Nhưng phụ nữ Việt Nam chúng ta đã có những văn bản pháp luật quy định về những quyền lợi được hưởng, những hỗ trợ về mặt pháp lý để giúp cho phụ nữ có thể làm tốt “sinh con, nuôi con, dạy con, làm việc”.

Luật Bình đẳng giới mới nhất ở năm 2024 đang được thực hiện là Luật số 73/2006/QH11 của Quốc Hội khóa XI. Ngay từ khi Luật có hiệu lực đã phát huy tác dụng mạnh mẽ và bước đầu các cơ quan, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp đã có các văn bản cụ thể thực hiện.

Quyết định số 343/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010-2015”.

Nghị quyết số 11 NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,...

Trong thời đại toàn cầu hóa, mặc dù tiếp xúc với nhiều luồng thông tin và văn hóa khác nhau, phụ nữ Việt Nam vẫn luôn giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp. Họ biết kết hợp giữa sự hiện đại và những giá trị cốt lõi của dân tộc, tạo nên một bản sắc riêng biệt.

Việc sở hữu những phẩm chất đạo đức này không chỉ giúp phụ nữ Việt Nam thích nghi và phát triển trong bối cảnh chuyển đổi số mà còn tạo nên một hình ảnh đẹp và mạnh mẽ trong mắt mọi người xung quanh.

#### TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Bộ Chính trị (2007). *Nghị quyết số 11 NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác Phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.*
- [2] Chính Phủ (2010). *Quyết định số 343/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010-2015.*
- [3] Đặng Thị Phương Phi (2013). *Giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên Đại học KTCN Long An.*
- [4] Đặng Thị Phương Phi (2014) *Từ giáo dục truyền thống đến giáo dục hiện đại, Tạp chí Giáo dục.*
- [5] Đặng Thị Phương Phi (2022). *Cách nghĩ mới, cách làm mới về giáo dục đại học, Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp.*
- [6] Quốc hội (2006). *Luật số 73/2006/QH11 của khóa XI Luật bình đẳng giới.*
- [7] Quốc hội (2019). *Luật số 43/2019/QH14 Luật giáo dục.*
- [8] Quốc hội (2012). *Luật số 08/2012/QH13 Luật giáo dục đại học.*
- [9] Quốc hội (2018). *Luật số 34/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học.*